

วันที่พิมพ์ : 8/8/2557

แผนงานการศาสนาดนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดนธรรมและนันทนาการ	รวม	3,483,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,483,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,483,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	675,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานการศาสนาดนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดนธรรมและนันทนาการ)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,720,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษาตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานการศาสนาดนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดนธรรมและนันทนาการ)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,088,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาดนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดนธรรมและนันทนาการ)</p>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	5,592,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,592,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,592,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	จำนวน	623,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียน การจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอล เปตอง แบดมินตัน จักรยานเสือภูเขา ฯลฯ ค่าใช้จ่าย ในการจัดการแข่งขัน อาทิเช่น ค่าเช่าและตกแต่งเตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหาร ทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสนามหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จำเป็นในการแข่งขันกีฬาที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าโลโก้ถ้วยรางวัลหรือของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าเหรียญรางวัล ค่ากระสุนปล่อยตัว ค่าจ้างหรือค่าสนับสนุนหรือค่าตอบแทน ชุดการแสดงค่าจ้างหรือค่าสนับสนุนหรือค่าตอบแทน วงดุริยางค์ ค่าเช่าเครื่องเสียงค่าอาหารค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาดนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	จำนวน	800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น อาทิเช่นค่าเช่า ค่าจ้างตกแต่ง และ จัดเตรียมสนามแข่งขันค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน บุคคลภายนอกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสนามหรือเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นในการแข่งขันกีฬาที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ค่าโลโก้ถ้วยรางวัลหรือของรางวัล ค่าเงินรางวัลค่าจ้างหรือค่าสนับสนุนหรือค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าจ้างหรือค่าสนับสนุน หรือค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม</p>		

<p>ค่าน้ำแข็ง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าจ้างถ่ายเทป การดำเนิน การแข่งขัน ค่าเลี้ยงรับรองนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันกีฬาที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>		จำนวน 100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 คนตรี 1 กีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 คนตรี 1 กีฬา และค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าที่พักวิทยากร ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>		จำนวน 1,000,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา-กรีฑา นักเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ อาทิเช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักค่าเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ก่อนการแข่งขัน ไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง พร้อมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา-กรีฑา พร้อมรองเท้าถุงเท้า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นในการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>		จำนวน 2,518,700 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ได้แก่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าเงินรางวัล ของขวัญของรางวัล ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างหมยานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>		จำนวน 50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ได้แก่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าเงินรางวัล ของขวัญของรางวัล ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างหมยานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>		จำนวน 500,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา พร้อมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมก่อนแข่งขัน ไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬาหรือชุดกรีฑา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>		จำนวน 500,000 บาท

งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	รวม	2,683,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,683,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,683,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายตามหนังสือจังหวัดนครศรีฯ ส่วนที่สุด ที่ นศ 0893.3/ว 2426 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 5 ธันวาคมหาราช	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าไวเนล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา ค่าตกแต่งรถแห่พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าอาหารกล่องวงศรียางค์ ค่าผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าเทียนไข และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคมหาราช สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น) ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จ่ายเป็นค่าอัฐบริวาร ค่าตกแต่งสถานที่ ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าไวเนล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น) ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระ	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำเรือพนมพระ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าไวเนล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างการแสดงบนเวที ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าดอกไม้ตกแต่งโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานประเพณีชักพระที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น) ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเดือนสิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการสมโภชหมรบ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา ค่ามหรสพสมโภช ค่าไวเนล ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ที่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น)ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดนางนพมาศ ค่าใช้จ่ายในการประกวดกระทง ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกล่องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ที่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น) ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>		

<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่ากระสอบใส่ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารถวายพระ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัด กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น) ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองทุ่งสง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดนางสงกรานต์ การประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าไว้นิล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างกลองยาวนำขบวนแห่นางสงกรานต์ ค่าตกแต่งรถแห่นางสงกรานต์ และผู้สูงอายุ ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าสายสะพาย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ตกแต่งชั้นน้ำพานรอง ค่าตกแต่งรถแห่พระพุทธรูป ค่าจ้างชุดการแสดง ค่าตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา ค่าพวงมาลัยมะลิคล้องคอ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น)</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา ค่าใช้จ่ายในพิธีสมโภชเทียนจำพรรษา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างชุดการแสดง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในพิธีเปิด ค่าตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่ามหรสพสมโภช และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันเข้าพรรษา ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น) ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในวันแม่แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่า ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล วัสดุเกมส์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าไว้นิล ค่าจ้างการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันแม่แห่งชาติ จ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารกล่อง วงดุริยางค์ ค่าจ้างตกแต่งแทนพูด ดอกไม้ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าไว้นิล ค่าพลู ค่าจ้างดนตรีขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง เวที ค่าตกแต่งรถแห่พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าพลู ค่าเทียนไข ค่าน้ำดื่ม และน้ำแข็ง แก้วพลาสติก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น)</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นค่า ตกแต่งสถานที่ ตกแต่งโต๊ะหมู่ เช่าเครื่องเสียง ค่าไว้นิล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาที่สามารถเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น)ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมศาสนพิธีกร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมศาสนพิธีกร จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น) ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)</p>	จำนวน	60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าไวเนล ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว **รวม 4,917,060 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 3,054,000 บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม 3,054,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,054,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ค่าเย็บหนังสือ จัดทำหนังสือประวัติเมือง หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว วิทยุสื่อสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งสง เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าของขวัญ ของรางวัล, ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมจัดงานเทศกาลอาหาร, กิจกรรมจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักซ์, กิจกรรมเดิน-วิ่งทุ่งสงมินิมาราธอน, กิจกรรมประกวดภาพถ่าย จัดกิจกรรมถนนคนเดิน อบรมมัคคุเทศก์น้อย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)

โครงการดนตรีในสวนเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวนเทศบาลเมืองทุ่งสง ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตกแต่งเวทีและอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ(ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)

งบลงทุน **รวม 1,563,060 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 1,000,240 บาท**

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1,000,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รายละเอียดดังนี้

- 1.จักรยานนั่งปั่นออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด
2. เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออกและแขน จำนวน 1 ชุด]
- 3.เครื่องบริหารหัวไหล่และแขน จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องเดินท่นบริหารไหล่และขา จำนวน 1 ชุด]
5. เครื่องบริหารขา จำนวน 1 ชุด
6. เครื่องวิ่งออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด
7. เครื่องลดไขมันเสริมกล้ามเนื้อท่อน้ำ จำนวน 1 ชุด
8. เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จำนวน 1 ชุด
9. เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหยียดตัว จำนวน 1 ชุด
- 10.เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน จำนวน 1 ชุด
11. เครื่องคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายจำนวน 1 ชุด

12. เครื่องบดเอว 3 สถานี จำนวน 1 ชุด
13. เครื่องบริหารข้อแขน 4 สถานี จำนวน 1 ชุด
14. เครื่องยกน้ำหนักแบบนอน จำนวน 1 ชุด

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เนื่องจากมีความจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงานของงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 562,820 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 562,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล แบบเลขที่ ข.49/55 รายละเอียดดังนี้

1. ป้ายบอกทางไปสถานที่ท่องเที่ยว ขนาด 1.10x2.40x0.10 เมตร จำนวน 8 ป้าย
2. ป้ายทางออกจากเมือง ขนาด 2.90x3.00x0.30 เมตร จำนวน 1 ป้าย
3. ป้ายทางเข้าเมือง ขนาด 2.90x3.00x0.30 เมตร จำนวน 1 ป้าย
4. ป้ายไฟ 2 หน้า ทางเข้าเมือง ขนาด 1.20x2.40x0.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย
5. ป้ายหน้าเดียวแนะนำประวัติสถานที่ท่องเที่ยว ขนาด 1.10x2.40x0.10 เมตร จำนวน 5 ป้าย
6. ป้ายประวัติ/แนะนำเมือง ขนาด 0.60x0.80x1.50 เมตร จำนวน 4 ป้าย
7. ป้ายประวัติ/แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนาด 2.90x3.00x0.30 เมตร จำนวน 2 ป้าย
8. ป้ายประวัติ ขนาด 1.90x2.40x0.30 เมตร จำนวน 1 ป้าย
9. ป้ายประวัติ ขนาด 0.60x0.80x1.80 เมตร จำนวน 2 ป้าย
10. ป้ายแผนที่เมืองทุ่งสง ขนาด 1.20x2.40x1.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)

งบเงินอุดหนุน **รวม 300,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 300,000 บาท**

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิและชมรมต่าง ๆ ในการจัดงานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองทุ่งสง ตลอดจน เพื่อการเรียนรู้ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียด ดังนี้

- 1) มูลนิธิข้าปกอง ในการจัดงานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง เป็นเงิน 100,000 บาท โดยจัดงานประเพณี ดังนี้ งานประเพณีถือศีลกินเจ เทศกาลกินเจเดือน 9 (เก้าฮ้างเจ) งานบำเพ็ญกุศลทำบุญทิ้งกระจาด งานประเพณีวันสำเร็จพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์กวนอิม, งานประเพณีคล้ายวันประสูติการของพระข้าปกองฯ
- 2) มูลนิธิสว่างทุ่งสงธรรมสถาน ในการจัดงานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง เป็นเงิน 100,000 บาทโดยจัดงานประเพณี ดังนี้ งานประเพณีสมโภชน้องค์ไผ่เขียนไชวซือ,งานประเพณีทิ้งกระจาด งานประเพณีถือศีลกินเจ ฯ
- 3) มูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมในการจัดงานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง เป็นเงิน 100,000 บาท โดยจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบฯ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)